

Số: 1675/STNMT-CCBVMT

Bình Phước, ngày 07 tháng 6 năm 2024

V/v xác minh thông tin phản ánh qua
đường dây nóng đối với Trại heo của
ông Hồ Kim Thắng

Kính gửi:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2178/UBND-NC ngày 05/6/2024 của UBND tỉnh về việc xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng (tin số 07, ngày 04/6/2024), UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Hớn Quản và các đơn vị liên quan xác minh, trả lời nội dung phản ánh: Từ ông Hồ Khắc Hùng, ông Hồ Khắc Quảng phản ánh đến đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy với nội dung: “Trại heo của ông Hồ Kim Thắng tại tổ 5, ấp 5, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản đã xả thải hôi thối, gây ô nhiễm môi trường sống của người dân xung quanh hơn 3 năm nay, nhất là nhiều thời điểm ban đêm. Người dân đã nhiều lần phản ánh đến các cấp nhưng chưa được giải quyết triệt để. Đồng thời, xem xét tình trạng, thời điểm cơ quan chức năng đi kiểm tra thường là thời gian Trại heo giảm mùi hôi thối, hoặc vừa xuất bán heo... Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm, kiểm tra nhanh, xử lý triệt để, bảo vệ môi trường sống của người dân (gửi kèm đơn thư của các hộ dân)”.

Theo Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh kết quả xác minh nội dung phản ánh như sau:

Ngày 07/6/2024, Phòng TN&MT huyện Hớn Quản phối hợp UBND xã Đồng Nơ (với sự chứng kiến của Ông Hồ Khắc Quảng - người phản ánh) đã tiến hành kiểm tra đột xuất Trại chăn nuôi heo của ông Hồ Kim Thắng tại xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước để xác minh thông tin phản ánh. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Hồ Kim Thắng phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai trong hoạt động chăn nuôi heo. Thu gom toàn bộ lượng nước thải, kể cả nước thải phát sinh từ sân phơi phân heo vào hệ thống xử lý nước thải đảm bảo được xử lý đạt quy chuẩn theo quy định. Tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học khử mùi, đặc biệt là phun xịt vào ban đêm để giảm thiểu triệt để mùi hôi phát sinh trong hoạt động chăn nuôi heo, không gây ảnh hưởng đến người dân. Đồng thời, đã trưng cầu Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước tiến hành thu 01 mẫu nước thải tại hồ lắng sau hầm Biogas để phân tích, sau khi có kết quả sẽ

có biện pháp xử lý theo quy định và trả lời cho người dân được biết (có Biên bản kiểm tra kèm theo)./.

Nơi nhận: *Như*

- Như trên;
- Phòng TN&MT huyện Hớn Quản;
- Lưu: VT, CCBVMT. *Như*

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Võ Văn Đình